

## "ชัชยศ" จ่อฟันขาใหญ่เกะกิ้นลูกเสือมานาน

นำเสนอเมื่อ : 24 ต.ค. 2559

### "ชัชยศ"จ่อฟันขาใหญ่เกะกิ้นลูกเสือมานาน หลังพบทุจริตหลายโครงการ ลั่นกวาดบ้านกิจการลูกเสือให้โปร่งใส

วันนี้ (24 ต.ค.) ดร.ชัชยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 15 คนแล้ว หลังจากกรรมการชุดดังกล่าวหมดวาระตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.2559 และต่อจากนี้จะได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานลูกเสือให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตามนโยบายของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รุมว.ศึกษาธิการ ที่มีความต้องการปฏิรูปรองานลูกเสือไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างสำนักงานลูกเสือ หรือหลักสูตรอบรมลูกเสือทุกรุ่นใหม่มีความทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้ปรับปรุงมานานกว่า 20 ปี รวมถึงจัดทำประชาพิจารณ์การเปลี่ยนชุดลูกเสือดวย

รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังพบข้อมูลว่า มีครู ประมาณ 300 คน เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้อันสูงไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร ตนจึงได้ตรวจสอบข้อมูลทำให้พบความไม่ชอบมาพากล เพราะผู้อำนวยการฝึกและที่มิวิทยากรไม่ได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งให้เป็นผู้อบรม จึงเท่ากับว่าหลักสูตรนี้ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา อีกทั้งยังมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการอบรมในอัตราค่อนข้างสูง เท่ากับเรื่องนี้มีการลบลอบดำเนินการ ซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นขาใหญ่ในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้นตนจะตรวจสอบขอเท็จจริงว่าใครที่เรียกรับเงินเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป

“ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการไม่โปร่งใส โดยเฉพาะการขอเข็มลูกเสือสดุดี เนื่องจากมีการเรียกรับเงินเกิดขึ้น และบางคนมีการรับเข็มดังกล่าวถึง 3 ครั้งติดต่อกัน เพราะเข็มนี้ถือเป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่แสดงถึงผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้ได้รับจะสามารถยื่นขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) ได้ เรื่องนี้เป็นระบบที่ทำมั่วไปหมดและสัญญาจะมีการทุจริตด้วย ดังนั้นผมจะต้องปฏิรูปรองานลูกเสือและเก็บกวาดบ้านให้สะอาด ” รองปลัด ศธ.กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559](#)